

ข่าวเด่นรายสัปดาห์

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
 ประจำวันที่ 15-21 เมษายน 2566

งานแสดงสินค้าสุขภาพ CHFA 2023 เผยเทรนด์อาหารสุขภาพในแคนาดา

ปัจจุบันถือได้ว่าเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพของโลกมีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งล่าสุดงานแสดงสินค้าอาหาร CHFA NOW งานแสดงสินค้าอาหารสุขภาพ ของใช้สินค้าความงามเพื่อสุขภาพและสินค้าออร์แกนิกที่จัดขึ้นในนครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้ามากกว่า 1,000 แบรินด์ และมีผู้เยี่ยมชมเข้างานอย่างมากมาย

ทั้งนี้ ภายหลังจากจัดงานนาย Aaron Skelton ประธานการจัดงาน CHFA NOW ได้เผยเทรนด์สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพที่มองว่าได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2023 ได้แก่

Sober-curious drinks get canned จากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคจำนวนหนึ่งต้องพิจารณาในเรื่องของการลดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือการลดน้ำหนัก ส่งผลให้เกิดเทรนด์ของความ



สนใจในการเลิกดื่มแอลกอฮอล์มีเพิ่มมากขึ้น จนมีกระแสในสื่อโซเชียลที่ว่า #sobercurious จากนั้นมา จึงถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการเครื่องดื่มที่จะได้หันมาลองผลิตเครื่องดื่มในรสชาติที่ดีกว่า และดีต่อสุขภาพมากกว่าเพื่อเอาใจผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึงการนำมาอยู่ในรูปของบรรจุภัณฑ์กระป๋องพร้อมดื่ม เพื่อความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ จัดเก็บและบริโภคที่มากขึ้น

Women's health goes mainstream เมื่อผู้หญิงในวัยที่อายุมากขึ้น ระบบการทำงานของร่างกาย หัวใจและสมองเริ่มที่จะมีปัญหาสุขภาพตามมา จึงเป็นเหตุให้ผู้หญิงในวัยเข้าสู่วัย 50 หรือวัยที่มากกว่านั้น พยายามที่จะเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนมากขึ้น ในการนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คิดค้นมาเฉพาะสำหรับผู้หญิงในวัยต่างกัน จึงเข้ามามีบทบาทในการเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึ้น และพร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยการแข่งขันหลายๆ ด้านในโลกยุคปัจจุบัน

A good night's sleep แน่แน่นอนว่าปัญหาการนอนไม่หลับไม่ว่าจะมาจากความเครียดสะสม พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ความผิดปกติของฮอร์โมน มีผลต่อสุขภาพโดยรวมอย่างมาก เพราะยุคนี้ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของหลายคนเปลี่ยนไป จากภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและโรคระบาดที่เข้ามากระทบต่อความเป็นอยู่ และการงานมากขึ้น ดังนั้น ภายในงานแสดงสินค้าปีนี้ จึงมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกมาเพื่อช่วยในเรื่องการนอนหลับมากขึ้น ทั้งใน

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่น ๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Centre, Vancouver
 1009-1166 Alberni Street
 Vancouver BC V6E 3Z3 Canada

Phone: +1 604 687 6400
 Fax: +1 604 683 6775
 Email: vancouver@thaitrade.ca

ข่าวเด่นรายสัปดาห์

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ประจำวันที่ 15-21 เมษายน 2566

รูปอาหารเสริม วิตามิน น้ำมันหอมระเหย เป็นต้น โดยคาดว่าตลาดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มช่วยเรื่องการนอนหลับ จะมีมูลค่าสูงถึง 1.03 แสนล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2028 ต่อไป

Throwback snacks นอกจากเทรนด์แฟชั่นย้อนยุค วงการอาหารทั่วไปและอาหารเพื่อสุขภาพก็กำลังย้อนความทรงจำผ่านรสชาติอาหารเช่นกัน เพราะเห็นว่าผู้ผลิตอาหารหลายแบรนด์ต่างนำรสชาติอาหาร อาทิ cool ranch, classic soda มาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อาหารในปี 2023 อย่างมากมาย และยังไม่ลืมที่จะเพิ่มสารอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับผู้บริโภคยุคปัจจุบันเข้าไปเช่นกัน เพราะฉะนั้นในช่วง 1-2 ปีนี้ เราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่หายไปจากสมัยวัยเด็กกลับมาอีกมากมาย

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพยังคงเป็นกระแสที่ได้รับความนิยม โดยแนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ผู้บริโภคต้องการในอนาคต จะต้องมาจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ผ่านการปรุงแต่งน้อย แต่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมไปถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตหลักสวัสดิภาพของสัตว์ ส่งผลให้ผู้ผลิตอาหารต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค และตรงตามมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัย ดังนั้นผู้ประกอบการไทยที่สนใจผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ อาจมองหาช่องทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมกับการติดตามสถานการณ์ ศึกษาข้อมูลแนวโน้มสินค้าและตลาดต่อเนื่อง มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่จะนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกต่อไป

ที่มา: <https://www.foodincanada.com/food-trends/top-four-trends-from-chfa-now-154455/>